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รายงานการประชุม 

คณะกรรมการบูรณาการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเกาะเสม็ด ครั้งที่ 1/2560 
วันที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. 

ณ  ห้องภักดศีรีสงคราม ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดระยอง 

 
----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

กรรมการผู้ร่วมประชุม 

1. นายสุรศักดิ์  เจริญศิริโชติ  ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง   ประธานฯ 
2. พ.อ. สมศักดิ์  ตั้งด ารงธรรม  แทน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกท่ี 14 
3. นายมนตรี  ชนะชัยวิบูลวัฒน์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง  
4. นายธีรวัฒน์   สุดสุข   รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง  
5. น.อ. วรพงษ์  ทองเรือง  รองผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดระยอง (ท) 
6. นายบุญส่ง  ทรัพย์กุญชร  แทน ปลัดจังหวัดระยอง 
7. พ.ต.อ. กฤษณะ  วนะบดีนิมิต  แทน ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดระยอง 
8. นายสมศักดิ์  ลีวงศ์เจริญ  แทน อัยการจังหวัดระยอง 
9. นายโชดก  วิริยะพงษ์   แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
10. ว่าที่ ร.อ.ธีรพงศ์  ครุธดิลกานันท์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง 
11. นางวิลาวัลย์ เอียมสอาด  แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง 
12. นายสงกรานต์  แสงจันทร์  ประมงจังหวัดระยอง 
13. นายบุญเลิศ  วิริยาวุทธ  ธนารักษ์พ้ืนที่ระยอง 
14. นายสิทธิชัย  จันทร์สกุล  แทน ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     จังหวัดระยอง 
15. นางสาวสุรีย์  สิงหะรัตน์    แทน ขนส่งจังหวัดระยอง 
16. นายนพดล   พลอยอยู่ดี  จัดหางานจังหวัดระยอง 
17. นายอินทรีย์  เกิดมณ ี  นายอ าเภอเมืองระยอง 
18. นายมานพ  บุญแจ่ม   ผู้อ านวยการศูนย์ควบคุมมลพิษระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก 
19. นางสาวภัศกมล รูปแก้ว  แทน ประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง 
20. นายจรูญ  วัดสว่าง   แทน ผู้อ านวยการส านักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาระยอง 
21. นายประฐมพงษ์ พัดสอน  แทน ผู้อ านวยการส านักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล 
     และชายฝั่งที่ 1 
22. นายอรุษ  เทียนสว่าง   แทน ผู้อ านวยการโครงการชลประทานระยอง 
23. ร.ต. ประมวล  วันเลือ  ผู้บังคับกองบังคับการกองก าลังรักษาความสงบประจ าพ้ืนที่ 
     จังหวัดระยอง 
24. พ.ต.อ. กฤษณะ  วนะบดีนิมิต  ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรเพ 
25. นายไพรัตน์  อรุณเวสสะเศษฐ  นายกเทศมนตรีต าบลบ้านเพ 
26. นางสมถวิล  จันทรพราหมณ์  แทน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเพ 
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27. นายกฤษฎา  รัตนพฤกษ์  รักษาการ ผู้อ านวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  
     ส านักงานระยอง 
28. นายอุดม เลิศรัตนกุล   แทน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดระยอง 
29. นายพงศกร ปุญญวัศพล  แทน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาระยอง 
30. นายบุญยืน  เลาหวิทยะรัตน์  แทน ประธานหอการค้าจังหวัดระยอง 
31. นางสุวรรณา  โดตี้   ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จังหวัดระยอง 
32. นายปริย  ตัณฑเกษม  นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดระยอง 
33. นางสริญทิพญ  ทัพมงคลทรัพย์ ประธานสมาคมผู้ประกอบการโรงแรม ที่พัก เกาะเสม็ด 
34. นายสุรินทร์  สินรัตน ์  ประธานคณะกรรมการเครือข่ายอาสาพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
     และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) จังหวัดระยอง 
35. นายธนพล  เมาลานนท์  ประธานชมรมการจัดการสิ่งแวดล้อม นิด้า ระยอง 
36. นายรณรงค์ ด ารงพันธ์  ผู้แทนบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) 
37. นายวิโรจน์  ชลสวัสดิ ์  ก านันต าบลเพ 
38. นายสุธน  สังข์สุวรรณ์  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ต าบลเพ 
39. นางสาวจันทร์จิรา  สังขส์ุวรรณ์ ประธานประชาคมหมู่บ้าน หมู่ 4 เกาะเสม็ด 
40. นายพิศณุ  เขมะพรรค์   ที่ปรึกษานายกสมาคมฯ 
41. นายสมเกียรติ  พูลสุขเสริม  หัวหน้าส านักงานจังหวัดระยอง   เลขานุการฯ 
42.นายประยูร  พงศ์พันธ์   หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด    
43. ร.ท. รุ่งรุจ  สโรบล   แทน หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการด้านความม่ังคง   
     กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดระยอง 

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ/ภารกิจส าคัญ) 

1. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายสุปนันท์  สังข์สุวรรณ ผอ.กลุ่มงานศนูย์ด ารงธรรมจังหวัด ส านักงานจังหวัดระยอง 
2. นางพิมพิงฟ้า  โชคระพิณภัสส์ อารยา รอง ผอ. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  
    ส านักงานระยอง 
3. นางปราณี  เทพศรี  ผอ. กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลเพ 
4. นายเชาว์  ตุ้มชี   ผอ. กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลเพ 
5. นายกสิณ  วิภาดาพิสุทธิ์  พนักงานการตลาด 3 
6. นางสาวศศิกร  แสงพงษ์ชัย นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ศูนย์ควบคุมมลพิษระเบียง 
    เศรษฐกิจตะวันออก 
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เริ่มประชุมเวลา 09.0๐ น. 

 เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายสุรศักดิ์  เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในการ
ประชุมฯ กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามวาระฯ ดังนี้ 
                                                             
วาระท่ี ๑  เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
 เกาะเสม็ด มีพื้นที่ประมาณ 4,200 ไร่ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญล าดับที่ 1 ของจังหวัดระยอง 
ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเกาะเสม็ดมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกๆ ด้าน อันเนื่องมาจากการเพ่ิมขึ้นของ
นักท่องเที่ยว และการพัฒนาความเจริญทางเศรษฐกิจของภูมิภาค ซึ่งจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ท าให้เกิด
ปัญหาต่างๆ ขึ้นตามมาด้วยเช่นกัน ทั้งปัญหาเรื้อรัง และปัญหาที่เกิดขึ้นใหม่ เช่น การบุกรุกพ้ืนที่ ขยะล้นเกาะ 
การปล่อยน้ าเสียลงทะเล ความสกปรกของชายหาด การเอารัดเอาเปรียบของผู้ประกอบการและนักท่ องเที่ยว 
ทรัพยากรธรรมชาติเสียหายเสื่อมโทรม หมดความสวยงาม ฯลฯ ซึ่งจากปัญหาดังกล่าวส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจ 
รายได้ และอาชีพของประชาชนที่ท างานเก่ียวกับเกาะเสม็ด 
 ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาได้มีคณะกรรมการและคณะท างานจ านวนมาก ซึ่งด าเนินการใน
ลักษณะต่างคนต่างท า และการพิจารณาแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่ผ่านมายังไม่เห็นผลเป็นรูปธรรม จังหวัดระยอง
ตระหนักถึงการพัฒนา และแก้ไขปัญหาต่างๆ นั้นจ าเป็นจะต้องบูรณาการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการร่วมมือ
เป็นหนึ่งเดียว ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ปัญหา และร่วมกันพัฒนา ซึ่ง เป็นแนวทางที่สอดคล้องกับนโยบาย                 
“ประชารัฐ” นโยบายส าคัญของรัฐบาล  

  ในการนี้เพ่ือให้การขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเกาะเสม็ดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มี
ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพ่ือให้เกาะเสม็ดเป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ รวมถึงเกิด
การพัฒนาอย่างยั่งยืน และมีการกระจายรายได้ไปสู่ทุกกลุ่มอาชีพ จึงมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบูรณาการ
พัฒนาและแก้ไขปัญหาเกาะเสม็ดขึ้น ซึ่งการประชุมครั้งนี้เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานความคืบหน้าผลการ
ด าเนินการ และรับทราบปัญหาอุปสรรคด้านต่าง ๆ เพ่ือน าไปสู่ความร่วมมือในการพัฒนา และแก้ไขปัญหาด้าน
ต่าง ๆ ต่อไป  

  มติที่ประชุม : รับทราบตามที่ประธานฯ แจ้งให้ทราบ 
 

วาระท่ี  ๒ เรื่อง เพ่ือทราบ 
 2.1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบูรณาการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเกาะเสม็ด  
       (ฝ่ายเลขานุการ : น าเสนอ) 
       จังหวัดระยองได้แต่งตั้งคณะกรรมการบูรณาการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเกาะเสม็ด โดยมี        
ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธานฯ และหัวหน้าส านักงานจังหวัดเป็นเลขานุการฯ  เพ่ือท าหน้าที่พิจารณา 
วิเคราะห์ กลั่นกรอง ส ารวจสภาพปัญหาด้านต่างๆ พร้อมทั้งจัดท าข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไขปัญหา ก าหนด
มาตรการ ก าหนดแผนงาน โครงการที่ส าคัญและจ าเป็นในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเกาะเสม็ด  รวมทั้งเพ่ือ
ประสานการด าเนินงานกับทุกภาคส่วนและเชิญส่วนราชการ หน่วยงาน ผู้ที่เกี่ยวข้องให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อ                    
คณะกรรมการฯ ซ่ึงได้น าเรียนให้ทราบไว้ในเว็บไซต์จังหวัด (www.rayong.go.th) ด้วยแล้ว 

 มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ  
 
 
 

http://www.rayong.go.th/
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 2.2 รายงานผลการด าเนินงานตามที่ส่วนราชการ/หน่วยงานต่าง ๆ ได้ด าเนินการ ดังนี้ 
  กลุ่มที่ 1 ปัญหาขยะ โรคภัย และน้ าเสีย 
   1) การจัดการปัญหาขยะ การควบคุมโรค 
     (องค์การบริหารส่วนต าบลเพ/ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     จังหวัดระยอง/ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง) 
  ข้อชี้แจง :  
  องค์การบริหารส่วนต าบลเพ :  
  1. ปริมาณขยะบนเกาะเสม็ดมีประมาณ 5-10 ตัน/วัน การจัดการขยะบนเกาะเสม็ดองค์การ
บริหารส่วนต าบลเพมีเครื่องมืออุปกรณ์ และรถแม็คโคร เพ่ือใช้ในการฝังกลบขยะ ส่วนในด้านการบริหารจัดการ
ขยะไดม้ีการจ้างเหมาผู้ขนย้ายและจัดเก็บขยะในพ้ืนที่บนเกาะเสม็ด 
  2. มีการจัดกิจกรรมร่วมกับส่วนราชการต่าง ๆ ด าเนินการเก็บขยะทุกวันพุธในสัปดาห์ที่สามของ
เดือน หรือในโอกาสวาระที่เหมาะสม 
  3. ปัญหาอุปสรรค เช่น นอกจากการวิธีการฝังกลบขยะ องค์การบริหารส่วนต าบลเพใช้วิธีการ
เผาขยะด้วยเช่นกัน โดยใช้เตาเผาขยะเพ่ือย่อยสลาย และในเบื้องต้นได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนคัดแยก
ขยะ เพ่ือง่ายต่อการน าไปก าจัด 
  อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-เกาะเสม็ด : ปัญหาส าคัญในประเด็นเรื่องขยะ คือ การเพ่ิมขึ้น
ของขยะในทุกวัน โดยที่ขยะเก่ายังไม่สามารถก าจัดได้ทัน จึงท าให้เกิดปัญหาขึ้น 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง : ทาง อบจ. ไดร้ับหนังสือยืนยันจากส านักงบประมาณในการ
อุดหนุนงบประมาณเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะบนเกาะเสม็ด จ านวนประมาณ 93 ล้านบาท   
โดยวิธีการคือ การขนย้ายขยะบนเกาะเสม็ดเข้าสู่ชายฝั่ง เพ่ือน าไปคัดแยกประเภทขยะที่โรงงานคัดแยกขยะทับมา 
ซึ่งจะท าให้ในอนาคตปริมาณขยะบนเกาะเสม็ดลดลง รวมถึงปริมาณแมลงวันก็จะลดลงด้วยเช่นกัน ส่วนวิธีการใน
การก าจัดขยะทาง อบจ. ยังไม่ได้มีแนวคิดในประเด็นนี้ และขอความร่วมมือส่วนราชการต่าง ๆ ในการหาแนว
ทางการก าจัดขยะที่มีประสิทธิภาพต่อไป 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง :  
1. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดระยองได้วางแผนพัฒนาเกาะเสม็ดในห้วงระยะเวลา 5 ปี ซึ่งได้

จัดท าแผนเขตสาธารณสุขเขตชายทะเลในพื้นที่จังหวัดระยอง ชลบุรี จันทบุรี และตราด ในส่วนของจังหวัดระยอง              
จะด าเนินการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับต าบลเกาะเสม็ด ให้มีศักยภาพในการรักษาพยาบาล ส่งเสริม
สุขภาพในระดับนานาชาติ โดยจะพัฒนาระบบโครงสร้าง รพ.สต. พัฒนาศักยภาพบุคลากร และการตอบโต้ภาวะ
ฉุกเฉิน เช่น การจมน้ าของนักท่องเที่ยว โดยมีแนวคิดจัดท า miniER โดยใช้เรือ เพ่ือให้ทันต่อการช่วยเหลือ
นักท่องเที่ยว รวมถึงแนวคิดการพัฒนาระบบตอบโต้ภาวะฉุกเฉินในสถานการณ์ภัยพิบัติต่างๆ ที่มีผู้เสียชีวิตและ
ผู้บาดเจ็บจ านวนมาก เป็นต้น 

2. ปัญหานักท่องเที่ยวโดนสุนัข และแมวกัด ท าให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษา ซึ่งเป็น
เหตุการณ์ที่ท าให้เสียภาพลักษณ์ของเกาะเสม็ด ซึ่งทางส านักงานสาธารณสุขจังหวัดระยองได้วางแผนพัฒนา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับต าบลในการเชื่อมกับโรงพยาบาลเอกชนในการให้บริการ รวมถึงมีการก าหนด 
ค่ารักษาพยาบาลกลาง เพื่อไม่ให้ค่ารักษาพยาบาลแพงจนเกินไปและยกระดับเป็น ER Smart และมีแนวคิดในการ
ท าให้เกาะเสม็ดเป็นพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งได้ด าเนินการร่วมกับอ าเภอเมืองระยอง และอุทยานฯ ซึ่งได้
ด าเนินการท าหมันสุนัข ฉีดวัคซีนป้องกัน และจดทะเบียนสุนัขไว้เป็นข้อมูลแล้ว 

  มติที่ประชุม : รับทราบ  
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   2) การแก้ไขปัญหาน้ าประปา และน้ าเสีย  
           (ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง/ 
            ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง) 

ข้อชี้แจง :   
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง : 
1. การจัดการระบบบ าบัดน้ าเสียบริเวณด่านท่าเรือเกาะเสม็ด และบริเวณหาดทรายแก้ว                   

การจัดการจะแบ่งเป็น 4 โซน คือ โซน A (บริเวณอ่าวน้อยหน่า – อ่าวท่าเรือเกาะเสม็ด ด าเนินการสร้างใหม่
ระบบบ าบัดน้ าเสียขนาด 1,000 ลบ.ม./วัน) โซน B (บริเวณด่านท่าเรือเกาะเสม็ด ของเดิมระบบบ าบัดน้ าเสีย
ขนาด 300 ลบ.ม./วัน และจะด าเนินการสร้างใหม่ ขนาด 300 ลบ.ม./วัน) โซน C (บริเวณหาดทรายแก้ว 
ของเดิมระบบบ าบัดน้ าเสียขนาด 1,000 ลบ.ม./วัน ด าเนินการสร้างใหม่ขนาด 300 ลบ.ม./วัน) โซน D (บริเวณ
อ่าวไผ่ถึงอ่าวนวน ด าเนินการสร้างใหม่ระบบบ าบัดน้ าเสียขนาด 1,000 ลบ.ม./วัน) 

2. การด าเนินการระบบบ าบัดน้ าเสียจะเป็นการออกแบบในระบบท่อรวม แต่จากการส ารวจ
ความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ต้องการให้เป็นระบบท่อแยกน้ าดี และน้ าเสียออกจากกัน ซึ่งส านักงานโยธาฯ 
ก าลังด าเนินการส ารวจและออกแบบต่อไป 

หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด : ปัจจุบันระบบการใช้น้ าบนเกาะเสม็ด 
มีอยู่ 2 ส่วน คือ น้ าใช้จากอ่างเก็บน้ า และผู้ประกอบการซื้อมาใช้ ทั้งนี้อัตราการใช้น้ าบนเกาะเสม็ดโดยเฉลี่ย            
1 คน/150–200 ลิตร/วัน รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณในการด าเนินการต่อท่อน้ าประปาไปสู่เกาะเสม็ด แต่ยัง
ติดปัญหาในเรื่องการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เนื่องจากเกาะเสม็ดเป็นพ้ืนที่ชุ่มน้ า รวมถึงระบบท่อบ าบัด
น้ าเสียและท่อน้ าประปาบนเกาะเสม็ดยังไม่ได้มีการส ารวจและวางแผนออกแบบที่แน่นอน ถ้าด าเนินการต่อท่อ
น้ าประปาไปใช้บนเกาะเสม็ด อาจเป็นการเพิ่มน้ าเสียให้มากยิ่งขึ้น 

ผู้แทน องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง :  องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้รับหนังสือ
จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แจ้งเกี่ยวกับการด าเนินการต่อท่อน้ าประปาไปสู่เกาะเสม็ดนั้น 
โดยโครงการดังกล่าวไม่เข้าข่ายโครงการหรือกิจการที่ต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) 
ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

มติที่ประชุม : รับทราบ 

กลุ่ม 2 การจัดระเบียบ 
         1) การจัดระเบียบสิ่งก่อสร้าง อาคาร และสถานประกอบการรุกล้ าพื้นที่อุทยานฯ 
             (กอ.รมน.จังหวัดระยอง/อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด) 

ข้อชี้แจง :  
  กอ.รมน. จังหวัดระยอง และอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด 
  1. การด าเนินการจัดระเบียบบนพ้ืนที่เกาะเสม็ด กอ.รมน. บูรณาการร่วมกับอุทยาน                     
เขาแหลมหญ้า-เกาะเสม็ดในการแก้ไขปัญหา 
  2. การลุกล้ าพ้ืนที่อุทยานฯ ปัจจุบันทางอุทยานฯ มีการแบ่งเป็นพื้นที่สีแดง คือ พ้ืนที่ที่จ าเป็น
จะต้องรื้อถอนออกทั้งหมด มีผู้ประกอบการจ านวน 13 ราย อาคารและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 33 หลัง ซึ่งได้
ด าเนินการเกือบทั้งหมดแล้ว และพื้นที่สีเขียว มีผู้ประกอบการจ านวน 33 ราย อาคารและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 
83 หลัง ได้ด าเนินการท าสัญญา MOU ระหว่างคณะท างานกับผู้ประกอบการ โดยให้ช าระค่าตอบแทนกับอุทยาน
คิดเป็นตารางเมตร และห้ามซ่อมแซมต่อเติม ทั้งนี้การด าเนินการจะต้องผ่านความเห็นชอบอธิบดีกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชก่อน  
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  ธนารักษ์พื้นที่ระยอง : การด าเนินการในพ้ืนที่สีเขียวจะจัดให้เช่าได้ไม่เกินที่กรมป่าไม้ก าหนดไว้
ในปี พ.ศ. 2542 ผู้เช่ารายใดที่ไม่มีพ้ืนที่แล้ว ให้คงสภาพอาคารไว้โดยห้ามต่อเติมหรือซ่อมแซม 
  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง : เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560 มีการประกาศผังเมือง
รวมของจังหวัดระยอง ท าให้การจะด าเนินการใด ๆ บนเกาะเสม็ดจะต้องยื่นแบบและผ่านความเห็นชอบของ
หัวหน้าอุทยานฯ ก่อน ยกเว้นในส่วนของที่พักอาศัย ถ้าผู้ประกอบการครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย (เช่ากับ
ส านักงานธนารักษ์) สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินในลักษณะพ้ืนที่ชนบทและเกษตรกรรมได้ ดังนั้นพ้ืนที่เกาะเสม็ดจึง
เป็นพื้นที่มีข้อกฎหมายอย่างเข้มงวด ในส่วนของโรงแรมนั้นจึงไม่สามารถด าเนินการได้   

มติที่ประชุม : รับทราบ 

   2) การจัดระเบียบทางถนน และการจราจร (ส านักงานขนส่งจังหวัดระยอง) 
  ข้อชี้แจง : 
  1. การจัดระเบียบรถโดยสารสองแถว จากการส ารวจของส านักงานขนส่งจังหวัดระยอง พบว่ามี
รถโดยสารสองแถวประมาณ 60 คัน โดยได้ด าเนินการให้รถโดยสารสองแถวดังกล่าวท าเรื่องขอใบอนุญาตกับทาง
กรมการขนส่งทางบก โดยอยู่ในประเภทรถโดยสารไม่ประจ าทาง ซึ่งจาก 60 ราย ปัจจุบันได้ช าระค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตประกอบการแล้ว 59 ราย และได้จดทะเบียนเป็นรถโดยสารไม่ประจ าทางแล้ว จ านวน 53 ราย ส่วน
อีก 7 รายติดปัญหาเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินของรถ ซึ่งส านักงานขนส่งจังหวัดระยองจะเร่งด าเนินการต่อไป 
ส่วนในเรื่องของเกณฑ์การก าหนดคนขึ้นบนรถโดยสารสองแถวนั้น ส านักงานขนส่งได้ค านึงถึงความปลอดภัยใน
การก าหนดเกณฑ์ดังกล่าว 
  2. การจัดระเบียบรถจักยานยนต์ให้เช่ามีทั้งหมด 660 คัน ทางอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-
หมู่เกาะเสม็ดร่วมกับส านักงานขนส่งจังหวัดระยอง ด าเนินการติดสติกเกอร์แล้ว จ านวน 650 คัน และให้ช่างยนต์
เข้าไปตรวจสภาพรถเพ่ือให้พร้อมใช้งาน รวมถึงตรวจสอบการต่อภาษี และ พ .ร.บ.รถจักรยานยนต์ต่างๆ ส่วน
รถจักรยานยนต์ส าหรับใช้ทั่วไปมีทั้งหมด 1,250 คัน ติดสติกร์เกอร์ไปแล้ว 705 คัน ทั้งนี้ปัญหาในเรื่องการเช่า
รถจักยานยนต์ของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ ซึ่งไม่มีใบอนุญาตขับขี่รถจักยานยนต์ และไม่รู้กฎจราจร             
ที่แน่นอน ท าให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุสูง 

  มติที่ประชุม : รับทราบ 

   3) การจัดระเบียบการขนส่งทางเรือ และค่าโดยสาร  
      (ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาระยอง) 
  ข้อชี้แจง :  
  ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาระยอง และส่วนราชการอื่น ๆ  
 1. คณะท างานการจัดระเบียบการขนส่งทางเรือและจัดระเบียบพ้ืนที่โดยรอบบริเวณท่าเทียบเรือ
ได้ด าเนินการจัดระเบียบท่าเทียบเรือผิดกฎหมาย เช่น การจัดระเบียบท่าเทียบเรือต าบลบ้านเพที่ผิดกฎหมายให้
จา่ยค่าตอบแทนรายปี รวมจ านวนเงินประมาณ 23 ล้านบาท รวมถึงได้ตรวจสอบดูแลให้ท่าเทียบเรือต่าง ๆ และ
ผู้ประกอบการท่าเทียบเรือจ่ายภาษีในทุกๆ ปี โดยประสานองค์การบริหารส่วนต าบลเพซึ่งรับผิดชอบในการจัดเก็บ
ภาษีให้ประสานกับท่าเทียบเรือและผู้ประกอบการท่าเทียบเรือ เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาการช าระภาษีดังเช่นที่แล้วมา 
 2. การจัดระเบียบเรือโดยสารที่จดทะเบียนกับกรมเจ้าท่า มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2521 – ปัจจุบัน 
จ านวนทั้งหมด 590 ล า ปัจจุบันเรือโดยสารที่มีการต่อทะเบียนการอนุญาตใช้เรือ คือ เรือเร็ว 320 ล า และ             
เรือช้า 80 ล า รวมทั้งสิ้น 400 ล า ซึ่งในทุกปีกรมเจ้าท่าจะด าเนินการตรวจสอบเรือรวมถึงการต่อใบอนุญาตการ
ใช้เรือ ประกันภัย อุปกรณ์ด้านความปลอดภัยตามจ านวนที่กรมเจ้าท่าได้ก าหนดไว้  
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 3. ปัญหาข้อขัดข้อง ณ ปัจจุบัน คือ พ้ืนที่ปลูกสร้างเกินที่ดินปกติของตนเองหรือลุกล้ าเข้ามาใน
น่านน้ าหรือทะเลชายหาด ทั้งนี้ส านักงานเจ้าท่า ได้แจ้งให้ผู้ประกอบการเข้าไปแจ้งกับส านักงานเจ้าท่าตามวันเวลา
ที่ก าหนด เพ่ือด าเนินต่อไป 
 4. ปัญหาการจอดเรือ ณ ท่าเทียบเรือ ซึ่งมีเรือโดยสารจอดอยู่จ านวนมาก เมื่อมีเรือมาส่ง
ผู้โดยสารเพ่ือจะเข้าฝั่ง เรือไม่สามารถจอดที่ท่าเรือได้ ท าให้นักท่องเที่ยวต้องเดินข้ามเรือระหว่างล าเพ่ือไปขึ้นฝั่ง 
ซ่ึงเป็นอันตรายต่อนักท่องเที่ยวมาก 
 5. ปัญหาเสื้อชูชีพบนเรือโดยสาร ซึ่งสกปรกมาก ท าให้นักท่องเที่ยวไม่กล้าสวมใส่ และท าลาย
ภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวเกาะเสม็ด 

  มติที่ประชุม : รับทราบ 

   กลุ่มที่ 3 สถานบันเทิง แรงงานต่างด้าว และความปลอดภัย 

   1) การจัดระเบียบสถานบันเทิง (กอ.รมน.จังหวัดระยอง) 
  ข้อชี้แจง : 

1. การด าเนินการแก้ปัญหาเป็นการบูรณาการร่วมกันกับจังหวัด กองร้อยรักษาความสงบ 
ทหารเรือที่ 2 เจ้าหน้าที่อุทยานฯ และกองอาสาฯ ร่วมกันปฏิบัติการในการตรวจสถานบันเทิงบนเกาะเสม็ด และ
ได้แจ้งผู้ประกอบการให้เปิด-ปิดตามเวลา คือ 24.00 น. และงดเปิดเพลงเสียงดังในเวลาตั้งแต่ 23.00 น. ส่วน
ในช่วงเทศกาลจะมีการอนุโลมให้ปิดได้ถึง 02.oo น. หรืออาจมีกรณีพิเศษตามความเหมาะสม  
  2. ปัญหาที่เกิดข้ึน คือ เมื่อมีปฏิบัติการตรวจในแต่ละครั้งไปเป็นหมูคณะใหญ่ ท าให้นักท่องเที่ยว
ตื่นตระหนก จึงควรไปแต่เจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงานจริง และสามารถปฏิบัติงานได้ทันท่วงที 

  มติที่ประชุม : รับทราบ 

   2) การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวที่รับจ้างอยู่บนเกาะเสม็ด  
               (ส านักงานจัดหางานจังหวัดระยอง) 
  ข้อชี้แจง :  
  1. จากการส ารวจเมื่อปี พ.ศ. 2558 มีแรงงานต่างด้าวบนเกาะเสม็ดจ านวนทั้งหมด 1,769 คน 
มีนายจ้างทั้งหมด 198 คน  
 2. ปัจจุบันยังมีปัญหาแรงงานต่างด้าวที่ยังไม่มาขึ้นทะเบียนจ านวนหนึ่ง และจ านวนแรงงานต่าง
ด้าวมีจ านวนมากกว่าแรงงานไทย รวมถึงการใช้แรงงานต่างด้าวในลักษณะงานที่ไม่เหมาะสมหรืออาชีพที่แรงงาน
ต่างด้าวห้ามท า เป็นต้น 
 ประธานชมรมการจัดการสิ่งแวดล้อม นิด้า ระยอง : ปัญหาด้านการศึกษา ณ โรงเรียนเกาะแก้ว
พิสดาร ปัจจุบันมีนักเรียนซึ่งเป็นลูกของแรงงานต่างด้าวมีจ านวนมากกว่านักเรียนไทย นักเรียนบางคนพูด
ภาษาไทยไม่ได้ ซึ่งการจะแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าว ควรรวมถึงการแก้ไขปัญหาลูกของแรงงานต่างด้าวด้วยเช่นกัน  

  มติที่ประชุม : รับทราบ 
 

        3) การรักษาความปลอดภัยให้แก่ประชาชน และนักท่องเที่ยว (สถานีต ารวจภูธรเพ) 
  ข้อชี้แจง :    
  สถานีต ารวจภูธรเพ และอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด    
  1. ปัญหาหลัก คือ การจราจร และการเอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยว โดยสถานีต ารวจภูธรเพ
ร่วมกับส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยองด าเนินการแก้ไขปัญหา รวมถึงปัญหาการชักจูงนักท่องเที่ยวให้
ไปขึ้นเรือ ณ ท่าเทียบเรือต่าง ๆ ได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้ว โดยการปรับและตักเตือนไปแล้วบางส่วน 
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  2. ในช่วงเทศกาลจะมีนักท่องเที่ยวจ านวนมาก สถานีต ารวจภูธรเพได้ด าเนินการตรวจดูแลอย่าง
เคร่งครัด ซึ่งปัญหาส่วนใหญ่จะเกิดเป็นช่วงเวลากลางคืน เช่น การเมาสุรา ท าร้ายร่างกาย เป็นต้น  
  3. บนเกาะเสม็ดจะมีเจ้าหน้าที่ต ารวจ 9 นาย ในการดูแลและปฏิบัติการตรวจบนเกาะร่วมกับ
เจ้าหน้าที่ของอุทยานฯ รวมถึงปัจจุบันบนเกาะเสม็ดมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดจ านวนมาก ท าให้สามารถสอดส่อง
ดูแลได้อย่างทั่วถึง และป้องกันความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวได้มากยิ่งขึ้น  
  4. ปัญหานักท่องเที่ยวจมน้ า ส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุ สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการไม่เชื่อฟัง
เจ้าหน้าที่ ประกอบกับการว่ายน้ าไม่เป็น ท าให้เกิดปัญหาการจมน้ า 
  ประธาน ทสม. :  
  1. ปัญหาอาชญากรรมที่เกิดจากแรงงานต่างด้าว ซึ่งมีกรณีหลายเหตุการณ์ตามที่ปรากฏใน
ข่าวสาร เช่น การปล้นฆ่านายจ้าง การขโมยของนักท่องเที่ยว เป็นต้น  
  2. ปัญหาด้านความมั่นคงของประเทศ ฝ่ายข่าวของทหารต่างชาติ หรือองค์กรของต่างชาติ
อาจจะเข้ามาแทรกซึมในพ้ืนที่  ซึ่งจะส่งผลต่อความมั่นคงของประเทศได้ จึงอยากให้ทางต ารวจหรือทหาร
ด าเนินการตรวจสอบประวัติแรงงานด้าวให้ละเอียด 

  มติที่ประชุม : รับทราบ 

กลุ่มที่ 4 การจัดการผลประโยชน์ และรายได้ 
          (ธนารักษ์พ้ืนที่ระยอง/อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด) 
  ข้อชี้แจง : 
  ธนารักษ์พ้ืนที่ระยอง และหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด 
 1. เกาะเสม็ดเป็นที่ราชพัสดุทั้งหมด ส านักงานธนารักษ์ได้จัดให้เช่าทั้งหมด 319 สัญญา 
ปัจจุบันมีผู้เช่าที่ค้างช าระทั้งหมด 86 สัญญา ซึ่งได้มีหนังสือเตือนไปแล้ว และจะด าเนินการลงไปในพ้ืนที่เพ่ือเก็บ
ค่าเช่าต่อไป 
 2. อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ดได้ด าเนินการอย่างเคร่งครัดเพ่ือให้เป็นไปตาม
ระเบียบในการเช่าที่ราชพัสดุ 
 อ าเภอเมืองระยอง :  
 1. การบังคับใช้พระราชบัญญัติโรงแรม ปัจจุบันมีโรงแรมที่จดทะเบียน จ านวน 3 แห่ง ซึ่งยังมี
โรงแรมอีกหลายแห่งที่ยังไม่สามารถบังคับกฎหมายตามพระราชบัญญัติโรงแรมได้ ซึ่งส่งผลต่อปัญหาในการเก็บ
รายได้ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2. ปัญหาการจัดเก็บการน าส่งข้อมูลทะเบียนผู้เข้าพัก (ร.ร.4) โดยโรงแรมจะต้องส่งข้อมูลให้
อ าเภอทุกวัน แต่ยังไม่สามารถด าเนินการได้ รวมถึงปัญหาในเรื่องของอาคารไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติโรงแรม 
และปัญหาการเสียค่าเช่า และภาษีต่าง ๆ        
  มติที่ประชุม : รับทราบ 

กลุ่มที่ 5 อ่ืนๆ (ถ้ามี) 

  ผู้แทน ส านักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส านักงานระยอง : ส านักงาน ททท. ระยอง 
เตรียมจัดท าแผนที่ท่องเที่ยวของจังหวัดระยองใหม่ ซึ่งรวมไปถึงแผนที่ท่องเที่ยวของเกาะเสม็ดเช่นกัน เพ่ือเสนอ
ความเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดระยอง เพ่ือน าไปสู่การมีรายได้จากการท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น ในอนาคตส านักงาน 
ททท.ระยอง มีแผนในการน าเสนอประชาสัมพันธ์จังหวัดระยองที่แตกต่างไปจากเดิม เพ่ือการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
ต่อไป 
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วาระท่ี  3 เรื่อง เพ่ือพิจารณาและติดตาม 
      ส่วนราชการร่วมกันหารือการก าหนดแผนพัฒนาเกาะเสม็ดให้น าไปสู่เกาะเสม็ดมีชื่อเสียงใน
ระดับประเทศ และนานาชาติ และน าไปสู่การพัฒนาเกาะเสม็ดอย่างยั่งยืนในด้านต่าง ๆ ดังนี้  

       3.1 ระบบน้ าประปาและการบ าบัดน้ าเสีย   
   หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด และผู้แทนหอการค้าจังหวัดระยอง : 
วางแผนและออกแบบจัดท าแผนแม่บท (Master Plan) และศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ระบบ  
ท่อน้ าประปาและระบบการบ าบัดน้ าเสียบนเกาะเสม็ด เช่น การรื้อระบบท่อน้ าเสียและถนนทั้งหมดบนเกาะเสม็ด 
เพ่ือให้สามารถพร้อมรับการเกิดชุมชน นักท่องเที่ยว และการพัฒนาในอนาคต , การปรับปรุงระบบการบ าบัด                         
น้ าเสียให้มีประสิทธิภาพก่อนด าเนินการต่อท่อน้ าประปาไปสู่บนเกาะเสม็ด เพราะหากไม่มีการบริหารจัดการน้ า
เสียที่ดี การต่อท่อระบบน้ าประปาข้ึนไปใช้จะเป็นการเพิ่มปัญหาน้ าเสียมากขึ้น หรือการแยกท่อน้ าดีและท่อน้ าเสีย
จากครัวเรือน การให้ผู้ประกอบการหรือทุกครัวเรือนมีถังบ าบัดน้ าเสียทุกครัวเรือน เป็นต้น 
  มอบหมาย : ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง 

  ผู้แทนหอการค้าจังหวัดระยอง : ก าหนดแนวทางข้อบัญญัติท้องถิ่น โดยให้โรงเรือนทุกแห่ง
ต้องมีถังบ าบัดน้ าเสียตามที่ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองก าหนด และต้องเชื่อมต่อกับท่อน้ าเสีย เพ่ือเป็นการ
บ าบัดน้ าเสียเบื้องต้น ซึ่งเป็นการลดปัญหาทรายเข้าไปในท่อระบบน้ าเสีย จากนั้นเข้าสู่ระบบบ าบัดต่อไป และต้อง
ด าเนินการอย่างเคร่งครัดโดยการก ากับดูแลขององค์การปกครองท้องถิ่น 
  มอบหมาย : องค์การบริหารส่วนต าบลเพ 

  ประธาน ทสม. : ส่งหนังสือไปถึงส านักปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                   
เพ่ือสอบถามความชัดเจนในการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ในการด าเนินการต่อท่อน้ าประปาไปสู่
บนเกาะเสม็ด 
  มอบหมาย : องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 

  นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว : จัดเก็บข้อมูลการใช้น้ าของประชาชนทั้งหมดในแต่ละโซน เช่น 
เก็บข้อมูลจากจ านวนห้องพักของโรงแรมหรือที่พัก จ านวนพนักงาน และจ านวนประชาชนในแต่ละโซน รวมทั้ง
การค านวณเผื่ออนาคต หรือวิธีการอ่ืนๆ เพ่ือน าข้อมูลไปค านวณและออกแบบระบบการบ าบัดน้ าเสียของแต่ละ
โซนให้มีประสิทธิภาพ ดังนั้นการพัฒนาระบบน้ าประปาและการพัฒนาระบบบ าบัดน้ าเสียควรท าควบคู่กันไป 
  มอบหมาย : ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง 

   3.2 การจัดการปัญหาขยะ 
  นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว : การเก็บสถิติข้อมูลขยะที่เกิดขึ้นบนเกาะเสม็ด เพ่ือน าไป
เปรียบเทียบต่อความสามารถในการบริหารจัดการขยะที่มีอยู่บนเกาะ ซึ่งทั้งสองส่วนต้องสอดคล้องกันจึงจะท าให้
สามารถจัดการกับปัญหาขยะได้ ดังนั้นจึงควรศึกษาหาวิธีการในการก าจัดขยะด้วยวิธีต่างๆ เพ่ือให้การด าเนินงานมี
ประสิทธิภาพ เช่น การน าขยะขึ้นมาก าจัดบนชายฝั่ง หรือการรณรงค์ให้นักท่องเที่ยวน าขยะกลับไปทิ้งบนชายฝั่ง 
เป็นต้น 
  มอบหมาย : องค์การบริหารส่วนต าบลเพ   
  ประธาน ทสม. : ก าหนดแนวทางการจัดเก็บภาษีหรือการตั้งก าแพงภาษี จากของเสียที่เกิดขึ้น 
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจด าเนินการตั้งงบประมาณหรือกองทุนในการจัดการของเสีย  เช่น ค่าเช่า
ห้องพัก/ห้อง ต้องเสียภาษีต่อปีแล้วน าภาษีท่ีได้มาค านวณกับของเสียที่เกิดขึ้น และน าภาษีที่ได้มาใช้บริหารจัดการ
ขยะที่เกิดขึ้น ใช้หลักการ “ผู้ก่อเป็นผู้เสีย” จะท าให้ปริมาณของเสียลดน้อยลงได้ 

 มอบหมาย : องค์การบริหารส่วนต าบลเพ  
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   3.3 การจัดการด้านรายได้และผลประโยชน์  
  ผู้แทน หอการค้าจังหวัดระยอง : กิจการบนเกาะเสม็ดที่ไม่เข้าข่ายตามกฎหมาย
พระราชบัญญัติโรงแรมซึ่งมีอยู่เป็นจ านวนมาก เช่น ห้องพักรายวัน บังกะโล เป็นต้น จึงควรด าเนินการแก้กฎหมาย
หรือเพ่ิมข้อกฎหมายที่จะสามารถจัดเก็บภาษีกับกิจการเหล่านั้นได้ หรือแก้ไขปรับเปลี่ยนระเบียบการขออนุญาต
เช่าที่ดินในการก่อสร้างอาคารที่พัก เป็นต้น หากสามารถจัดเก็บภาษีได้ จะท าให้มีงบประมาณเพ่ือน ามาพัฒนา
ระบบสาธารณูปโภค หรือพัฒนาด้านอ่ืนๆ บนเกาะเสม็ดได้มากยิ่งข้ึน    
  มอบหมาย :  
  1. อ าเภอเมืองระยองและส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยองก าหนดแนวทาง
เพ่ือให้ที่พักบนเกาะเสม็ดที่ไม่เข้าข่ายตามพระราชบัญญัติโรงแรม สามารถจดทะเบียนและเก็บภาษีได้ 
          2. ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ระยองทบทวนผู้ประกอบการเช่าที่ดินในการก่อสร้างอาคารที่พัก
ต่าง ๆ  
          3. องค์การบริหารส่วนต าบลเพทบทวนแบบการขออนุญาตการสร้างที่พักบนเกาะเสม็ด 

        3.4 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 
  นายกสมาคมท่องเที่ยวเกาะเสม็ด : ออกแบบและจัดท าเส้นทางจักรยานตั้งแต่อ่าวพร้าวไปถึง
อ่าวปะการัง หรือเส้นทางอ่ืน ๆ เพ่ือลดภาวะมลพิษบนเกาะเสม็ด และเป็นการเพ่ิมความปลอดภัยให้แก่
นักท่องเที่ยวที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ไม่ได้ รวมถึงเป็นการสร้างการท่องเที่ยวที่หลากหลายขึ้น  
  มอบหมาย : อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด ร่วมกับส านักงานโยธาธิการและ 
ผังเมืองจังหวัดระยอง และองค์การบริหารส่วนต าบลเพ 

  ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ : ก าหนดแนวทางควบคุมและจ ากัดจ านวนนักท่องเที่ยวที่เข้าไปสู่              
เกาะเสม็ด โดยต้องส ารวจที่พัก และบริการต่างๆ บนเกาะเสม็ด แล้วน าไปสู่การวางแผนในการควบคุมดูแลจ านวน
นักท่องเที่ยว เพ่ือป้องกันไม่ให้จ านวนนักท่องเที่ยวล้นเกาะ และเกิดความเสียหายด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
  มอบหมาย : อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด 

    3.5 การจัดการด้านความปลอดภัย 
  ประธาน ทสม. : ก าหนดแนวทางตรวจสอบข้อมูลแรงงานต่างด้าวอย่างละเอียด เช่น การ
ตรวจสอบรูปติดบัตรแรงงานต่างด้าวให้ตรงกับตัวจริง หรือสถานที่ท างานของแรงงานต่างด้าวจะต้องมีทะเบียน
แรงงานต่างด้าวเก็บไว้ เพ่ือป้องกันปัญหาอาชญากรรมท่ีเกิดจากแรงงานต่างด้าว ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และ
ความปลอดภัยบนเกาะเสม็ด   
  มอบหมาย : 1. ส านักงานจัดหางาน จังหวัดระยอง,  
             2. อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด  
          3. สมาคมผู้ประกอบการโรงแรม ที่พัก บนเกาะเสม็ด 

  ผู้แทน หอการค้าจังหวัดระยอง : ก าหนดมาตรการแนวทางให้ผู้ประกอบการให้เช่ารถ
ตรวจสอบใบขับข่ีของนักท่องเที่ยว เพ่ือความปลอดภัยและอุบัติเหตุการจราจร  
  มอบหมาย : 1. ส านักงานขนส่งจังหวัดระยอง  
                 2. อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด 
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  หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด : ก าหนดมาตรการแนวทางควบคุม
จ านวนสุนัขบนเกาะเสม็ด โดยต้องวางแผนด าเนินการตั้งแต่การน าสุนัขเข้าไปสู่เกาะ วิธีการเลี้ยงสุนัขบนเกาะ    
เป็นต้น รวมถึงผู้ประกอบการจะต้องดูแลรักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวด้วย   
  มอบหมาย : 1. อ าเภอเมืองระยอง 
          2. อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด 
                        3. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง            

    3.6 การจัดการด้านอาคาร สิ่งก่อสร้าง และถนน 
  ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ : ให้ค าแนะน าหน่วยงาน ผู้ประกอบการหรือนักลงทุนที่ยื่นเสนอแบบ
สิ่งก่อสร้างและอาคาร ให้มีรูปแบบที่เป็นที่จดจ า และเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดระยอง เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์
ให้นักท่องเที่ยวจดจ าเอกลักษณ์ของเกาะเสม็ด และผลักดันให้เกิดการพัฒนาในอนาคต   
  มอบหมาย : 1. ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง  
                   2. อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด 
                         3. องค์การบริหารส่วนต าบลเพ 

    3.7 ข้อเสนออ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
  รองฯ มนตรี : จัดท าแผนแม่บท (Master Plan) ก าหนดเป้าหมายทั้งระยะสั้น ระยะกลาง 
และระยะยาว ให้ครอบคลุมในทุกมิติ       
  มอบหมาย : ส านักงานจังหวัดระยองจัดท าข้อเสนอโครงการและจัดสรรงบประมาณจัดท า
แผนแม่บท (Master Plan) เกาะเสม็ด โดยให้องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
(อพท.) เป็นที่ปรึกษา 

  ประธาน ทสม. :  
  1. ทบทวนคณะกรรมการ/คณะท างานชุดต่าง ๆ ที่ได้แต่งตั้งก่อนหน้านี้ เพ่ือไม่ให้เป็นการ
ซ้ าซ้อนกับคณะกรรมการปัจจุบัน และเพ่ือการท างานที่สะดวก รวดเร็ว และสามารถด าเนินการได้ตรงตาม
เป้าหมาย 
  มอบหมาย : ส านักงานจังหวัดระยอง 
  2. ศึกษารูปแบบการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเกาะต่าง ๆ ที่มีลักษณะคล้ายเกาะเสม็ด เช่น เกาะ
ช้าง เกาะกรูด เกาะพงัน เป็นต้น และน ามาปรับใช้พัฒนาและแก้ไขปัญหาเกาะเสม็ด   
  มอบหมาย : อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด 

  ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ :  
  1. ประชาสัมพันธ์และท าความเข้าใจให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ผู้ประกอบการ และภาค
ประชาชน ร่วมกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาเกาะเสม็ด เพราะทุกภาคส่วนเป็นทั้งผู้รับผลประโยชน์ และเป็นผู้ให้
ผลประโยชน์    
  มอบหมาย : 1. อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด 
         2. องค์การบริหารส่วนต าบลเพ 
                                    3. สมาคมผู้ประกอบการโรงแรม ที่พัก เกาะเสม็ด 
  2. ประสานขอข้อมูลที่เกี่ยวข้องรวบรวมเป็นข้อมูลพ้ืนฐานของเกาะเสม็ด เพ่ือใช้ในการศึกษา
พัฒนาและแก้ไขปัญหาเกาะเสม็ด 
  มอบหมาย : ส านักงานจังหวัดระยอง 
 



  

รายงานการประชุม คณะกรรมการบูรณาการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเกาะเสม็ด ครั้งที่ 1/2560      ๑๒ 
 

วาระท่ี  4 เรื่อง อ่ืนๆ 
  - 
 
 

 เลิกประชุมเวลา 17.00 น. 
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